

Số 43 /TB-UBND

Hà Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP Quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang**

Sáng ngày 04/4/2024, tại hội trường tầng 2, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến (3 cấp: tỉnh - huyện - xã) đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP Quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; đại diện các sở, ngành; tại 204 điểm cầu cấp huyện, cấp xã có các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 và cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan, với tổng số hơn 2.400 đại biểu tham dự (thành phần cụ thể như Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh).

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo quán triệt các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 năm 2024 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 10/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án 06 trên địa bàn và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về Đề án 06.

Sau khi nghe Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 Quý I năm 2024 và các ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu dự Hội nghị (trong đó người đứng đầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã nhận trách nhiệm đối với những nhiệm vụ còn tồn tại hạn chế, đồng thời cam kết thời gian cụ thể để phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất). Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt được trong Quý I năm 2024; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã có chuyển biến tích cực so với năm 2023; nhiều địa phương có cách làm hay sáng tạo. Biểu dương Cơ quan thường trực và bộ phận tham mưu giúp việc của Tổ công tác đã chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu nhiều cách làm hay, hiệu quả và chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức hội nghị, đồng thời kết luận, chỉ đạo như sau:

## I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 các cấp và các bộ, ngành Trung ương. Quá trình thực hiện, gặp vấn đề vướng mắc cần kịp thời báo cáo và có giải pháp thực hiện, trên tinh thần "*Vướng mắc ở đâu thì giải quyết dứt điểm ở đó, tránh tình trạng vì nhiệm vụ của đơn vị mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của tỉnh*".

Ngay sau Hội nghị này, trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 31/KH-UBND; Công văn số 879/UBND-NCPC ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 theo Kế hoạch số 31/KH-UBND; Kế hoạch số 93/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn hạn chế, chậm chuyển biến (*nhất là các nội dung còn tồn tại, hạn chế đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị*). Yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, lý do và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo lộ trình. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch, Phương án khắc phục tồn tại, hạn chế theo đúng cam kết và lộ trình, kế hoạch (*có Phụ lục thống kê cam kết tiến độ hoàn thành các nội dung tồn tại hạn chế kèm theo*).

2. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải thường xuyên nắm chắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 của cơ quan, đơn vị mình, đặc biệt là những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn hạn chế, yếu kém, chậm tiến độ để kịp thời chỉ đạo thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" cho cấp cơ sở. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện, xác định đây là một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại thi đua hằng năm của các tập thể, cá nhân, người đứng đầu (*Giao Sở Nội vụ, Công an tỉnh theo dõi, tham mưu thực hiện*).

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp về Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền về các tiện ích trên ứng dụng VNeID, như: ví giấy tờ, dịch vụ công trực tuyến, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tố giác tội phạm, kiến nghị, phản ánh tình hình an ninh trật tự, tiện ích an sinh xã hội, hồ sơ sức khỏe, tin tức...; tuyên truyền về việc cho vay tín chấp đối với các đối tượng hộ nghèo, người có công, cán bộ, công nhân, sinh viên; chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chế độ an sinh xã hội...

## II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Ngoài những nhiệm vụ chung, căn cứ lộ trình Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

## 1. Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết Thủ tục hành chính, Dịch vụ công

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Viễn thông Hà Giang và các đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an hoàn thành triển khai kết nối, tích hợp SSO và làm sạch tài khoản trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (Công dịch vụ công tỉnh) đã giao tại Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh, hoàn thành trong quý III/2024.

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo nâng cao nhóm chỉ số về công khai, minh bạch và nhóm chỉ số về cung cấp dịch vụ trực tuyến của Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử còn đạt tỷ lệ thấp (*Các Sở: Tài chính, Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Lao động – TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế....; UBND các huyện: Bắc Mê, Yên Minh, Quang Bình...*).

*(Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tham mưu, đôn đốc; chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan hằng tháng rà soát thống kê những đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm túc, kết quả đạt thấp, làm ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh để chỉ đạo và đồng thời nghiêm túc phê bình, xem xét trách nhiệm; báo cáo vào phiên họp UBND hằng tháng).*

## 2. Nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu đề xuất phương án, kinh phí để thực hiện hiệu quả hình thức chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội nhằm kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc cho các đơn vị, địa phương (*yêu cầu xong trước ngày 15/4/2024*).

- Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc chi trả viện phí không dùng tiền mặt, phấn đấu năm 2024 đạt trên 20 - 25% và đẩy mạnh công tác làm sạch, tích hợp số sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, phấn đấu năm 2024 đạt trên 70%.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc thu học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt trong các trường học, đảm bảo chỉ tiêu đề ra (đạt 70%).

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Giang tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng chính sách, tổ chức tín dụng phối hợp với Tổ công tác Đề án 06 các cấp tổ chức tuyên truyền về hình thức cho vay tín chấp để các đối tượng có nhu cầu nắm, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân

hàng, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”.

- Đối với các mô hình Đề án 06 đang triển khai chưa có kết quả, yêu cầu các sở, ngành được giao chủ trì, phối hợp chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đảm bảo đúng lộ trình đã đề ra (*Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh phối hợp nghiên cứu giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị còn vướng mắc kịp thời triển khai, thực hiện*).

### 3. Nhóm tiện ích phát triển Công dân số

- Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục duy trì tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, đảm bảo 100% người dân đủ điều kiện được cấp Căn cước công dân theo quy định (*đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy chính quyền các cấp tích cực, thường xuyên thực hiện*).

- Cục Thuế tỉnh tham mưu đẩy mạnh các giải pháp thanh toán điện tử trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung của chuyển đổi số và Đề án 06. Nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình chuẩn, hiệu quả, thiết thực để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên toàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp viễn thông có giải pháp xử lý triệt để đối với tình trạng “sim rác”, thực hiện nghiêm túc việc khóa sim đối với những trường hợp không thực hiện chuẩn hóa; tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, kinh doanh thuê bao di động trên địa bàn (*thực hiện trong Quý II và Quý III/2024*).

### 4. Nhiệm vụ xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung

- Các địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu làm sạch dữ liệu trẻ em, dữ liệu đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, dữ liệu người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, dữ liệu các hội, đoàn thể. Yêu cầu hoàn thành xong **trước ngày 30/4/2024** để chuyển sang trạng thái duy trì.

Đối với công tác thu thập, cập nhật dữ liệu thông tin người lao động lên hệ thống Dữ liệu dân cư, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra (*hoàn thành xong trước ngày 30/4/2024*).

- Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo triển khai hoàn thành nhiệm vụ thu thập thông tin hội viên theo Công văn số 82/TUHCCTĐ-TCKT ngày 24/02/2023 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ hoàn thành xong trước ngày **31/5/2024** và phối hợp cung cấp danh sách hội viên đầy đủ thông tin cho lực lượng Công an cấp cơ sở để thực hiện nhập liệu lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (*hoàn thành xong trong Quý III/2024*).

- Sở Tư pháp chủ động tham mưu, triển khai công tác số hóa dữ liệu hồ sơ hộ tịch đối với 06 địa bàn còn lại theo đúng lộ trình và cam kết.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức thực hiện ngay công tác số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai khi có chỉ đạo,

hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương có trách nhiệm trong công tác thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu phải thường xuyên bổ sung chỉ tiêu phát sinh, đảm bảo cho dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, tránh để xảy ra tình trạng “đóng băng” số liệu.

### **5. Công tác bảo đảm hạ tầng công nghệ, an ninh, an toàn**

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an kiểm tra an ninh, an toàn và kết nối Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC) với Hệ thống Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai các mô hình của Đề án 06, như: Tiếp nhận thông tin phân tích dữ liệu dân cư phục vụ hoạch định chính sách, phát triển kinh tế, xã hội, công tác phòng, chống tội phạm (*Hoàn thành trong Quý II/2024*).

- Sở Công Thương tiếp tục tham mưu đề xuất phương án, giải pháp kéo điện đến các thôn, bản chưa có điện nhằm phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số và Đề án 06.

- Các sở, ngành, địa phương phải thường xuyên chú trọng quán triệt cán bộ chấp hành nghiêm túc quy định về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu, nhất là việc khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

### **6. Tập huấn đào tạo và bố trí nguồn lực**

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và đơn vị đào tạo tổ chức triển khai lớp tập huấn an toàn thông tin (MOOC) cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên... đảm bảo hiệu quả (*Hoàn thành xong trước ngày 01/7/2024*).

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở đề xuất kinh phí của các cơ quan, đơn vị và điều kiện thực tế của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí cấp kinh phí để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 (*Hoàn thành trong tuần 2 tháng 4/2024*).

### **7. Triển khai các mô hình Đề án 06/CP**

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực duy trì kết quả các mô hình đã triển khai và đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể đối với các mô hình đang triển khai (*đặc biệt các mô hình đã quá hạn*); đối với các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện thì chủ động nghiên cứu, học tập giải pháp của các địa phương và báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ; đối với các mô hình hiện nay chưa có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, tiếp tục theo dõi, bám sát lộ trình và kết quả triển khai thí điểm của các tỉnh, thành trên cả nước để chuẩn bị kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện ngay khi có hướng dẫn.

8. Giao Công an tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, chủ động tham mưu UBND tỉnh, Tổ công tác chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ của Đề án 06 theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra; làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương (***tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra từ Quý II/2024***); duy trì hằng tháng thống kê các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn hạn chế, chậm tiến độ để thông báo cho các đơn vị, địa phương khắc phục; thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác tỉnh các vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, khắc phục.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP Quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ nội dung kết luận trên, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Công an (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh (P. CSQLHC về TTXH);
- Các ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước sao, gửi và chỉ đạo thực hiện);
- Các doanh nghiệp viễn thông (Sở TT&TT sao, gửi và chỉ đạo thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp huyện sao, gửi và chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, NCPC, CVNCTH, HCC

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lại Thị Hương**

**BIỂU TỔNG HỢP**

**Cam kết tiến độ hoàn thành các nội dung tồn tại hạn chế Đề án 06 Quý I/2024**

STT	Đơn vị	Nội dung tồn tại hạn chế	Chỉ tiêu giao	Kết quả đã thực hiện	Cam kết tiến độ thực hiện
1	UBND huyện Bắc Mê	Rà soát, làm sạch dữ liệu an sinh xã hội	100%	94,5%	Hoàn thành trước 30/4/2024
		Rà soát, cập nhật dữ liệu Hội Cựu chiến binh	100%	97%	Hoàn thành trước 30/4/2024
		Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại CCCD	70%	50,2%	Hoàn thành trong tháng 4/2024
2	UBND huyện Hoàng Su Phì	Rà soát, cập nhật dữ liệu Hội Người cao tuổi	100%	94,4%	Hoàn thành trước 30/4/2024
		Rà soát, cập nhật dữ liệu Hội Nông dân	100%	98,5%	Hoàn thành trước 30/4/2024
		Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại CCCD	70%	36,1%	Hoàn thành trong tháng 4/2024
		Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị tình hình ANTT qua ứng dụng VNeID	90%	14,3%	Hoàn thành trong quý II/2024
3	UBND huyện Đồng Văn	Tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử	70%	58,8%	Hoàn thành trong năm 2024
		Tỷ lệ khám chữa bệnh sử dụng CCCD thay thế BHYT	80%	77,6%	Hoàn thành trong tháng 4/2024
		Tỷ lệ thu học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt	70%	2,9%	Hoàn thành trong quý II/2024 (đối với số chưa thu)
4	UBND huyện Xín Mần	Rà soát, cập nhật dữ liệu Hội Cựu chiến binh	100%	95%	Hoàn thành trước 30/4/2024

		Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại CCCD	70%	49,6%	Hoàn thành trong tháng 4/2024
		Tỷ lệ thu học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt	70%	18,8%	Hoàn thành trong quý II/2024 (đối với số chưa thu)
		Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị tình hình ANTT qua ứng dụng VNeID	90%	15%	Hoàn thành trong quý II/2024
		Tỷ lệ khám chữa bệnh sử dụng CCCD thay thế BHYT	80%	77,2%	Hoàn thành trong tháng 4/2024
5	UBND huyện Yên Minh	Tỷ lệ công khai, minh bạch TTHC trên cổng DVC quốc gia	100%	80,2%	Hoàn thành trong quý II/2024
		Dịch vụ công cấp đổi, cấp lại CCCD	70%	34,6%	Hoàn thành trong tháng 4/2024
		Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị tình hình ANTT qua ứng dụng VNeID	90%	14,3%	Hoàn thành trong quý II/2024
6	UBND huyện Mèo Vạc	Tỷ lệ công khai, minh bạch TTHC trên cổng DVC quốc gia.	100%	56,3%	Hoàn thành trong quý II/2024
		Dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại CCCD	70%	60,2%	Hoàn thành trong tháng 4/2024
		Dịch vụ công đăng ký kết hôn	70%	59,6%	Hoàn thành trong tháng 4/2024
		Tỷ lệ thu học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt	70%	27,7%	Hoàn thành trong quý II/2024 (đối với số chưa thu)
7	UBND huyện Quản Bạ	Tỷ lệ công khai, minh bạch TTHC trên cổng DVC quốc gia	100%	80,2%	Hoàn thành trong quý II/2024



		Rà soát, làm sạch dữ liệu đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội	100%	92,2%	Hoàn thành trước 30/4/2024
8	UBND huyện Vị Xuyên	Dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại CCCD	70%	65,3%	Hoàn thành trong tháng 4/2024
		Dịch vụ công khai báo tạm vắng	70%	33,3%	Hoàn thành trong tháng 4/2024
9	UBND huyện Quang Bình	Dịch vụ công đăng kí khai tử	70%	38,5%	Hoàn thành trong tháng 4/2024
10	Bắc Quang	Rà soát, làm sạch dữ liệu đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội	100%	93%	Hoàn thành trước 30/4/2024
11	Sở Tư pháp	Tiến độ số hóa hồ sơ hộ tịch đối với 06 huyện/thành phố còn lại	06/06 huyện, TP còn lại trong năm 2024	Đang phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí triển khai thực hiện	Hoàn thành trong năm 2024
		Tỷ lệ công khai, minh bạch TTHC trên cổng DVC quốc gia	100%	95,5%	Hoàn thành trong quý II/2024
12	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội	Tỷ lệ công khai, minh bạch TTHC trên cổng DVC quốc gia	100%	52%	Hoàn thành trong quý II/2024

		Kết quả triển khai chi trả chế độ chính sách ASXH không dùng tiền mặt	Thành phố trên 80%; Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình trên 60%; các huyện còn lại trên 50% trên tổng số đối tượng thuộc diện chi trả	Tại kỳ chi trả tháng 3/2024, toàn tỉnh đạt 10,4%, các địa phương đều chưa đạt chỉ tiêu	- Hoàn thành trình Phương án trước ngày 15/4/2024. - Theo dõi, đôn đốc các huyện, thành phố hoàn thành chỉ tiêu trong quý III/2024
13	Sở Y tế	Tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt	20 - 25%	15%	Hoàn thành trong quý II/2024
		Kết quả tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID	70%	Đã tích hợp 367.389 hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID (tương đương 40%).	Hoàn thành trong năm 2024
14	Các Sở: Công Thương, Nội vụ, Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Tài chính, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh	Tỷ lệ công khai, minh bạch TTHC trên cổng DVC quốc gia	100%	Sở Công Thương 97,9%, Sở Nội vụ 56,8%, Sở Giao thông vận tải 9,4%, Sở Ngoại vụ 0%, Sở Tài chính 0%, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 1,6%.	Hoàn thành trong quý II/2024
15	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, các sở, ngành liên quan	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia	80%	56,9%	Hoàn thành trong quý II/2024